
 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ  

สมัยสามัญท่ี 2/2564 วันท่ี 7 เมษายน 2564  

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ 
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นายโชคชัย      สีห์ประเสริฐ 
นายสุทธิสาร    ซื่อสัตย์ 
นางประพิศ     จันณรงค์ 
นางจงจิต        ชูเมือง 
นายบุญเชาว    ปัณเขต 
ร.ต.วิชิต         ค าเวียงจันทร ์
นางสุกลัยา     สุทธานันท์ 
นายสรศักดิ์    ศรีตระกูล 
นางเรณู        เหล็กจาน 
นายอ านาจ    ทัพเนตร 
นายปัญญา    พากเพียรทรัพย ์
นางอารีย์       แจ่มเจริญ 
นายพงษ์ศักดิ์  เหมือนพทิักษ์ 
นายทศพล     เหมือนพิทักษ์ 
นายบ ารุง      กลิ่นหอม 
จ.ส.อ.สมสกุล ยูปานนท ์
จ.ส.อ.ดิเรก    เจือจาน 
นายชูชีพ       ร่มโพธ์ิแก้ว 
นายสมชาติ    ทองเฟื่อง 
นางสุจริา       นรินทร์วงษ์ 
นายวิรัช        แก้วสีหาวงษ์ 
ร.ต.ส าเรจ็      เวชกามา 
น.อ.ไพฑูรย์    มาลาศร ี
นายสุรศักดิ์    จักสาน 
นายณรงค์      คล้ายเขียว 
นางอัญชลี      ค าศิริ 
นายปราโมทย์  เนียรมงคล 
นายปรีชา       คนหลัก 
นายโกเมฆ      ประสิทธิพันธ์ุ 
นายชาญ        สุขคง 
นายวงศ์ธวัช    สาวาปี 

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ  
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ผู้ไม่มาประชุม 

ชื่อ –สกุล        ต าแหน่ง            หมายเหต ุ
1. นายอภิชาต     พุทธสอน  สมาชิก อบต.ม.1    ลา 
2. นายกมล        วัลลานนท์  สมาชิก อบต.ม.3   ขาด 
3. นายจ้อย        นวนส าลี  สมาชิก อบต.ม.4   ลา 
4. นางศลิษา      มากสาคร  สมาชิก อบต.ม.13  ขาด 
5. นายบุญสบื   ตันสงวน   สมาชิก อบต.ม.19  ขาด    
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ชื่อ – สกุล         ต าแหน่ง                 ลายมือชื่อ 
1. นายปัญญา     บ ารุงวัด  นายกอบต.บ้านพระ  ปัญญา     บ ารุงวัด  
2. นายศิวาภณ            ศรีกสิกิจ  รองนายก อบต.บ้านพระ  ศิวาภณ    ศรีกสิกิจ 
3. นางประคอง  บุญฤทธิการ รองนายก อบต.บ้านพระ  ประคอง     บุญฤทธิการ 
4. นางวรดาภร  สืบวงษ์  รองปลัด อบต.บ้านพระ  วรดาภา    สืบวงษ์ 
5. นายณัฐวัฒน์      มาลัยพันธ์ุ ผอ.กองช่าง   ณัฐวัฒน์    มาลัยพันธ์ุ 
6. นางสาวรัตนา  อยู่เจริญ  ผอ.กองคลงั   รัตนา        อยู่เจรญิ 
7. นางสาวปภานวิน       ศิริรวง  หัวหน้าฝ่ายบรหิารงานทั่วไป ปภานวิน    ศิริรวง 
8. นางสาวณัฏฐา         สุทธิ  ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร  ณัฏฐา       สุทธิ 
9. นางสาวพนัชกร        กลิ่นมะล ิ ผช.จพง.ธุรการ   พนัชกร      กลิ่นมะล ิ
10. นางสาวเอื้อมพร เจือจาน  ผู้ช่วยผู้ใหญบ่้าน หมูท่ี่ 5   เอื้อมพร     เจือจาน 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ 

สมัยสามัญท่ี 2/2564 วันท่ี  7 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ  
 

เริ่มประชุม  เวลา 10.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 1  - เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

นายโชคชัย  สีห์ประเสริฐ  ผมขอแจ้ง ในวันน้ีเรามีผู้ร่วมรับฟังการประชุม 1 ท่านครับ นางสาวเอื้อมพร  เจือจาน  
(ประธานสภาณฯ) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ต าบลบ้านพระ และเรื่องการลาของสมาชิกดังนี้ นายอภิชาต  

พุทธสอน, นายจ้อย นวนส าลี ครับ  
ที่ประชุม  รับทราบ  
ระเบียบวาระที่ 2  - เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญท่ี 1/2564 วันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2564  
นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ผมขอให้สมาชิกตรวจดูรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1/2564 วันที่ 9 ก.พ.64 
(ประธานสภาฯ)        มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมรับรองด้วยครับ 

มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 9 ก.พ.64 

        เป็นเอกฉันท์ 
ระเบียบวาระที่ 3  - 3.1 เรื่องขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 

  (ส านักปลัด)  

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ  ขอเชิญเจ้าหน้าที่ช้ีแจงครับ  

(ประธานสภาฯ)   

นางสาวปภานวิน ศิริรวง ขอช้ีแจงงบประมาณที่ขอโอน ส านักปลัดขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย 

(หัวหน้าฝ่ายบริหารฯ) พ.ศ.2564 โอนลดจ านวน 1 รายการ มาตั้งเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 

จ านวน 2 เครื่อง ส าหรับนักวิชาการสาธารณสุข จ านวน 1 เครื่อง และส าหรับเจ้าหน้าที่

ตรวจสอบภายใน จ านวน 1 เครื่อง และจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เพื่อใช้ในการจัด

ประชุม Video Conference จ านวน 1 เครื่อง เพราะในปัจจุบันเกิดสถานะการณ์โควิด โอน

ลดแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบด าเนินงาน ประเภทรายจ่าย เนื่องจาก

การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จ านวน 

191,010.-บาท ขอโอนลดมา 60,000.-บาท    โอนมาตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงาน

บริหารทั่วไป เป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 เครื่องๆละ 30,000.-บาท เป็น

เงิน 60,000.-บาท และเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล แบบที่ 2 จอแสดงภาพ

ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับ

ศูนย์บริการ จ านวน 1 เครื่อง และค่าจัดซื้อวัสดุการแพทย์ค่ะ 

/นายโชคชัย... 
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นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมด้วยการยกมือด้วยครับ 
(ประธานสภาฯ) 
มติที่ประชุม  มีมตใิห้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564(ส านักปลัด)  

  ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จ านวน 2 เครื่อง(ส าหรับนักวิชาการสาธารณสุขจ านวน  

  1 เครื่อง และส าหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน จ านวน 1 เครื่อง), ค่าจัดซื้อเครื่อง 

  คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส าหรับใช้ประจ าหน่วยส านักปลัด จ านวน 1 เครื่อง, ค่าจัดซื้อ 

  เครื่องสแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ จ านวน 1 เครื่อง และค่าจัดซื้อ 

  วัสดุการแพทย์ เป็นเอกฉันท์ 

  - 3.2 เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

  (กองคลัง)  

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ  ขอเชิญเจ้าหน้าที่ช้ีแจงครับ  

(ประธานสภาฯ)   

นางสาวปภานวิน ศิริรวง ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 โอนจากแผนงานการเกษตร  

(หัวหน้าฝ่ายบริหารฯ) โอนมาที่กองคลังเพื่อขอซื้อคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง งานการเงินและบัญชี มีความ

จ าเป็นที่จะต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพทดแทนเครื่องเดิมที่ ใช้นานและการ

ประมวลผลการท างานช้า เพื่อรองรับการท างานในระบบ e-LAAS, e-Plan ฯลฯ จึงมีความ

จ าเป็นที่จะจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานระบบต่างๆได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบ ของหน่วยตรวจสอบค่ะ  

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมด้วยการยกมือด้วยครับ  

(ประธานสภาฯ)   

มติที่ประชุม  มีมติให้โอนเงินงบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานบริหารทั่วไป 

งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ

ประจ าเดือน ธันวาคม 2563 ข้อ 8 เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผลแบบที่ 2     

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 30,000.-บาท เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่ 4 - เรื่องอ่ืนๆ(ถ้ามี)   

นายโชคชัย  สีห์ประเสริฐ ท่านนายกมีเรื่องจะขอความเห็นจากท่านสมาชิกทุกท่านครับ  

(ประธานสภาฯ)   

/นายปัญญา... 
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นายปัญญา บ ารุงวัด  ในปี 2565 จะสร้างอาคารใหม่ เนื่องจากจ านวนบุคลากรเพิ่มข้ึน อาคารเดิมสร้างมานาน 

(นายก อบต.บ้านพระ) อาคารใหม่ใช้งบประมาณ 25 ล้านบาท มีตัวอย่างอาคารให้ดู 2 แบบ ทต.ทุ่งควายกิน   

  และอบต.คลองอุดมชลจร จึงขอความเห็นทุกท่านว่าควรจะใช้สถานที่ก่อสร้างตรงไหนครับ 

นายบุญเชาว ปัญเขต ให้ทุบอาคารเดิมและสร้างอาคารใหม่ครับ 

(ส.อบต.ม.2) 

นายศิวาภณ ศรีกสิกิจ ผังนี้คือผังเดิมครับ อาคารใหม่จะใช้งบประมาณ 25 ล้าน อาคาร 2 ช้ัน กว้าง 20 ม. ยาว 

(รองนายก อบต.บ้านพระ) 40 ม. สถานที่สร้างจะขอความเห็นชอบจากสมาชิกว่า ควรจะสร้างตรงไหน เพื่อการ 

  วางแผนพัฒนาในอนาคตด้วย วันน้ีจึงขอให้สมาชิกพิจารณาพื้นที่ที่จะสร้างครับ 

ร.ต.ส าเร็จ เวชกามา   ถ้าจะสร้างขอให้น าแบบเข้ามาครับ 

(ส.อบต.ม.14) 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ขอให้กองช่างออกแบบ ความเหมาะสมมาครับ 

(ประธานสภาฯ) 

นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธ์ุ ตอนนี้อยู่ในข้ันตอนเตรียมการ มีแบบอยู่ 2 ที่ คือ ทต.ทุ่งควายกิน, อบต.คลองอุดมชลจร  

(ผอ.กองช่าง)  แต่จะไม่สร้างเหมือนกันมาก เอารูปร่างของเค้ามาดัดแปลง อาคารที่จะสร้างกว้าง 20 ม. 

ยาว 40 ม. อาคาร 2 ช้ัน โดยสนง.โยธาธิการฯ เป็นผู้ออกแบบ ในวันน้ีจะสอบถามว่าถ้าจะ

สร้างควรสร้างตรงไหน ถ้าได้สถานที่แล้วจะน าแบบไปคุยกับ สนง.โยธาธิการฯ และปรับให้

เหมาะสมกับอบต.บ้านพระของเรา ครับ 

นายศิวาภณ ศรีกสิกิจ สถานที่ในการก่อสร้างอาคาร ผมเห็นควรว่าควรสรา้งตรงหอประชุม  และปรับปรุงด้านหน้า  

(รองนาย อบต.บ้านพระ) ให้สวยงาม กลางสนามอยากให้มีโดมอเนกประสงค์ มีสนามฟุตบอล มีโรงผลิตน้ ามัน 

  จากชีวภาพ และ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ สร้างใหม่แต่อาคารเดิมยังอยู่ครับ  

นายปัญญา บ ารุงวัด  สร้างอาคารตรงไหนก็ได้ ขอให้เหมาะสมและดี อาคารเดิมจะให้กองช่างและกองสาธารณสขุ 

(นายก อบต.บ้านพระ) อยู่ครับ 

นายวงศ์ธวัช สาวาปี  มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ คือมี 3 ที่ 1.หอประชุม 2.ลานกีฬา 3.ด้านหลัง  

(ปลัด อบต.บ้านพระ) สนามฟุตบอล ให้ดูความเหมาะสมครับ 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ สมาชิกท่านใดเห็นว่าสมควรจะสร้างอาคารใหม่ ขอมติที่ประชุมด้วยการยกมือด้วยครับ 

(ประธานสภาฯ) 

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้สร้างอาคารใหม่เป็นเอกฉันท์ 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ สมาชิกท่านใดเห็นว่าควรสร้างอาคารใหม่ตรงหอประชุม ขอมติที่ประชุมด้วยการยกมือ 

(ประธานสภาฯ)  ด้วยครับ 

/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม  มีมตเิห็นชอบให้สร้างอาคารใหม่ตรงหอประชุมเป็นเอกฉันท์ 

นายปัญญา บ ารุงวัด  ขอมติที่ประชุมในวันน้ี เพราะเราจะหมดวาระ จะได้ด าเนินการต่อไปได้  ช่วงนี้จะได้ 

(นายก อบต.บ้านพระ) ประสานงานให้ สนง.โยธาธิการฯ เขียนแบบไว้รอ สมาชิกชุดใหม่เข้ามา จะได้พิจารณา 

  อนุมัติในการก่อสร้างได้เลยครับ 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ขอฝากผู้บริหารให้ท าแผนให้ทันปี 2565 

(ประธานสภาฯ) 

นายศิวาภณ ศรีกสิกิจ อยู่ที่ครม.อนุมัติให้มีการเลือกตั้ง ก าหนดให้หมดวาระ และก าหนดวันการเลือกครับ 

(รองนายกอบต.บ้านพระ) 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ฝาก ผอ.กองช่าง เรื่องส านักงานใหม่ ขอให้ค านึงถึงผู้พิการด้วยครับ มีทางลาดชัน  

(ประธานสภาฯ)  เพื่อความสะดวกครับ 

นายบุญเชาว ปัณเขต เรื่องถนนสายใหม่ ถ้ายังไม่เปิดเป็นทางการ ขอให้ปิดทางไปก่อน และขอให้ท าไฟแดง 

(ส.อบต.ม.2)  หรือไฟเตือนตรงทางแยก ฝากท่านนายกประสานให้ด้วยครับ ให้ปิดทางทั้ง 2 ข้างและ 

  ท าป้ายห้ามผ่านโดยเด็ดขาดครับ 

นายปัญญา บ ารุงวัด  ถนนเส้นใหม่ได้ประชุมกับทางจังหวัด ตรงสี่แยกไฟแดงจะปิด ว่ิงทางตรงอย่างเดียว  

(นายกอบต.บ้านพระ) สี่แยกราชพฤกษ์จะปิดไม่ให้ผ่าน เส้นดงบังก็จะปิด รถจะเข้ามาน้อยที่สุด อุบัติเหตุจะลดลง 

จะให้ผู้ รับเหมาท าป้ายบอกระยะทาง และเขียนว่าทางปิด  และขอขอบคุณท่าน

ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกทุกท่าน ท่านปลัดและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ช่วยกันพัฒนาต าบล

บ้านพระ และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยทั้งหลาย ในสากลโลกจงดลบันดาลให้     

ท่านปลัด สมาชิกอบต.บ้านพระ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน คิดสิ่งใดสมปรารถนา ครับ  

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม 

(ประธานสภาฯ)  

ปิดประชุม  เวลา 12.20 น. 
 

          (ลงช่ือ)  วงศ์ธวัช สาวาปี  ผู้จดบันทึกการประชุม    (ลงช่ือ)  โชคชัย สีห์ประเสริฐ ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

       (นายวงศ์ธวัช สาวาปี)         (นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ) 
          เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ 
 

ตรวจแล้ว 

(ลงช่ือ)       ส าเร็จ เวชกามา      (ลงช่ือ)    ปราโมทย์ เนียรมงคล 
(ร้อยตรีส าเร็จ เวชกามา)    (นายปราโมทย์ เนียรมงคล) 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
   

(ลงช่ือ)        ดิเรก  เจือจาน 
   (จ่าสิบเอกดิเรก  เจือจาน) 

             คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  


